

HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM
ỦY BAN TỈNH TRÀ VINH

Trà Vinh, ngày 15 tháng 6 năm 2020

Số: 06 -BC/UBH

BÁO CÁO

Công tác Hội và phong trào thanh niên 6 tháng đầu năm và định hướng hoạt động 6 cuối năm 2020

Thực hiện Chương trình công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2020 với chủ đề “*Tôi yêu Tổ quốc tôi*”, trong 6 tháng đầu năm 2020, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh triển khai thực hiện và đạt được những kết quả như sau:

I. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI CÁC PHONG TRÀO CỦA HỘI

1. Phong trào “*Tôi yêu Tổ quốc tôi*”

1.1. Thanh niên Việt Nam yêu nước, bản lĩnh

- Tổ chức tuyên truyền học tập Nghị quyết, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền phong trào “*Tôi yêu Tổ quốc tôi*” với nhiều hình thức sáng tạo, đa dạng, thiết thực; tuyên truyền đến hội viên, thanh niên (HVTN) về ý nghĩa các Ngày Lễ lớn: kỷ niệm 120 năm Ngày thành lập tỉnh Trà Vinh (01/01/1900 – 01/01/2020); kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2020); 130 năm ngày sinh của Bác (19/5/1890 - 19/5/2020),... Đặc biệt là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đông đảo HVTN và người dân thường xuyên cập nhật thông tin về diễn biến của dịch bệnh Covid-19, hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch bệnh thông qua hệ thống báo chí, truyền thông của đoàn, hội. Kết quả các cấp bộ Hội đã tổ chức được 7.695 cuộc, có 341.008 lượt HVTN tham dự.

- Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh tổ chức triển khai, quán triệt Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh Trà Vinh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 – 2024 cho các cán bộ Hội chủ chốt cấp tỉnh, huyện vào ngày 06/5/2020. Ngoài ra, Ủy ban Hội các cấp cũng đã đẩy mạnh tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Hội toàn quốc và của tỉnh thông qua các phương tiện truyền thông của Hội, các trang mạng xã hội zalo, facebook và Infographic rút điểm trong tháng 5/2020 từ đó giúp cán bộ Hội, hội viên, thanh niên nắm vững ý nghĩa, tầm quan trọng và những nội dung cơ bản của Nghị quyết, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội sớm đi vào cuộc sống.

1.2. Thanh niên Việt Nam sống đẹp, sống có ích

- Các cấp bộ Hội tích cực triển khai cuộc vận động “*Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh*”; vận động HVTN nghiên cứu, tìm hiểu, học tập và phổ biến các giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc, của địa phương; xây dựng văn minh công sở; vận động HVTN nghiên

cứu, tìm hiểu, học tập và phổ biến các giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc, của địa phương. Tuyên truyền đến người dân về xây dựng nông thôn mới được 826 cuộc, có 786.1843 lượt HVTN tham gia. Qua đó, vận động và hỗ trợ các hộ dân xây dựng cột cờ, hàng rào đúng quy cách, xây dựng hồ xí hợp vệ sinh. Bên cạnh, công tác tuyên truyền được tổ chức với nhiều hình thức nhằm nâng cao hiệu quả tuyên truyền đến HVTN và nhân dân. Phối hợp thực hiện các công trình, phần việc thiết thực chào mừng Đại hội Đảng các cấp như: sửa chữa, xây dựng mới 28,1 km đường giao thông nông thôn; xây dựng mới 04 cầu giao thông nông thôn, triển khai công trình thấp sáng đường nông thôn, xây dựng, sửa chữa sân chơi cho thiếu nhi, đường hoa thanh niên,...

- Chỉ đạo các cơ sở Hội duy trì và xây dựng các mô hình học tập và làm theo lời Bác, thực hành tiết kiệm chống lãng phí,... tăng cường việc viết nhật ký “Học tập và làm theo lời Bác” trong HVTN, kể mẫu truyện về Bác trong các buổi sinh hoạt; Khuyến khích HVTN chia sẻ những cảm nhận, câu chuyện hay, tranh ảnh sinh động về việc học tập và làm theo lời Bác của bản thân trên các diễn đàn mạng, mạng xã hội.

- Ủy ban Hội các cấp tích cực tuyên truyền, vận động bà con Phật tử tăng cường trách nhiệm với cộng đồng, đón Tết cổ truyền Chôl Chnam Thmây không quên phòng, tránh dịch Covid-19; thực hiện nghiêm các chỉ thị, công văn mà Trung ương và tỉnh Trà Vinh đã ban hành. Thăm tặng 35 phần quà cho cán bộ đoàn người dân tộc và chi hội trong chùa Khmer trên địa bàn, trị giá trên 15 triệu đồng.

1.3. Thanh niên Việt Nam sáng tạo, khởi nghiệp

- Tiếp tục chỉ đạo Ủy ban Hội các cấp vận động hội viên tham gia “*Mỗi thanh niên một ý tưởng sáng tạo*” do Trung ương Đoàn phát động, tham gia đăng tải ý tưởng sáng tạo vào “*Ngân hàng ý tưởng sáng tạo Việt Nam*”. Triển khai và vận động HVTN tham gia Cuộc thi ý tưởng, dự án khởi nghiệp tỉnh Trà Vinh năm 2020.

- Ủy ban Hội các cấp tích cực tổ chức các hoạt động hỗ trợ thanh niên tự học tập, trang bị kiến thức về khởi nghiệp. Tổ chức các buổi giao lưu chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp về các giải pháp khởi nghiệp từ việc phát huy thế mạnh địa phương cho thanh niên. Tổ chức các buổi tập huấn, giao lưu, gặp gỡ, kết nối thanh niên khởi nghiệp thành công tại địa phương để tư vấn, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp.

1.4. Thanh niên Việt Nam tình nguyện vì cộng đồng

1.4.1. Các hoạt động trong Tháng Thanh niên

- Ủy ban Hội các cấp đã phối hợp tổ chức thực hiện các công trình phần việc thiết thực: ra quân đồng loạt “*Ngày chủ Nhật xanh*”, thu gom và xử lý 23,4 tấn rác thải quanh các khu vực chợ, khu vực đông dân cư; khai thông dòng chảy 23,7 km; phát hoang bụi rậm, vệ sinh cảnh quan môi trường 139,8 km; trồng mới và chăm sóc 80 km tuyến đường hoa thanh niên; trồng mới 13.732 cây xanh, hoa kiểng các loại.

- Tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Chương trình “*Tháng ba biên giới*” năm 2020 như: tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và phát 1.500 khẩu trang miễn phí cho người dân tại bến phà Long Hòa – Thạnh Phú; thăm, tặng quà cho gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn (mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng); tổ chức khám, tư vấn, cấp thuốc miễn phí tại nhà cho người dân xã Long Hòa. Tổng kinh phí các hoạt động gần 20 triệu đồng.

- Các cấp bộ Hội đã triển khai 126 hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội bằng công trình phần việc cụ thể, thiết thực, mang lại hiệu ứng xã hội cao: tổ chức khám bệnh và tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí cho 631 đoàn viên, thanh niên, học sinh và bà con nhân dân; tuyên truyền; thăm hỏi, tặng quà cho 344 gia đình chính sách, mẹ Việt Nam anh hùng trị giá trên 1,6 tỷ đồng; sửa chữa, xây dựng mới 17 căn nhà nhân ái cho người dân; trao 121 suất học bổng, hơn 300 phần quà cho học sinh nghèo, xây dựng mới 03 điểm vui chơi cho thanh thiếu nhi, tổng trị giá trên 200 triệu đồng.

1.4.2. Chương trình san sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch

- Triển khai đến các cấp bộ Hội tham gia hưởng ứng Chương trình “*San sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch*”. Chỉ đạo các đơn vị tùy theo tình hình thực tế tại địa phương phối hợp tổ chức các hoạt động thiết thực để hưởng ứng Chương trình. Đồng thời chỉ đạo các đơn vị chịu trách nhiệm hướng dẫn các tổ chức Hội cấp dưới thực hiện Chương trình, kiểm duyệt thông tin, đăng và chỉ sẻ hình ảnh trên các kênh thông tin của hội¹.

- Phối hợp Trung ương Hội LHTN Việt Nam tổ chức Chuyển xe san sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch. Qua đó, đã tặng 400 phần quà gồm: nhu yếu phẩm và khẩu trang cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại thị trấn Càng Long, huyện Càng Long. Phối hợp CLB Hạnh Nguyện Tp Hồ Chí Minh khởi công xây dựng nhà cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Hòa Lợi, huyện Châu Thành, căn nhà trị giá trên 40 triệu đồng. Tổ chức bàn giao hệ thống lọc nước sạch cho bà con, nhân dân tại xã Hàm Giang, huyện Trà Cú trị giá 320 triệu đồng.

1.4.3. Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi

Hội LHTN Việt Nam tỉnh phối hợp Hội LHTN Việt Nam huyện Trà Cú tổ chức các hoạt động hưởng ứng hành trình “*Tôi yêu Tổ quốc tôi*”, Chương trình “*Triệu Bữa cơm*”, Tháng Công nhân năm 2020 tại trụ sở Ban Nhân dân ấp Thanh Xuyên, xã Kim Sơn, huyện Trà Cú với các nội dung: tuyên truyền, phát khẩu trang miễn phí phòng, chống dịch Covid-19, trao tặng 55 phần quà gồm

¹ Ủy ban Hội tỉnh:

Phối hợp tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chương trình “*San sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch*” tại trường Quân sự địa phương (cũ), ký túc xá trường Đại học Trà Vinh: trao tặng các dụng y tế, nhu yếu phẩm, tặng khẩu trang y tế cho chiến sĩ, bác sĩ đang làm việc tại khu cách ly tập trung của tỉnh và các bạn sinh viên xa quê đang học tập tại trường Đại học Trà Vinh. Tổng kinh phí thực hiện trên 57 triệu đồng.

Ủy ban Hội cấp huyện: Tổ chức thăm, tặng 1.143 phần quà gồm nhu yếu phẩm và khẩu trang miễn phí cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trị giá trên 137 triệu đồng. Trao tặng 07 máy rửa tay thông minh tại các xã, phường, thị trấn qua đó góp phần thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19. Trao tặng 01 căn nhà tình thương, 01 căn nhà nhân ái cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn trị giá trên 150 triệu đồng.

các nhu yếu phẩm cần thiết cho thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn làm việc tại Công ty TNHH Giày da Mỹ Phong (xưởng Trà Cú) với tổng trị giá trên 20 triệu đồng.

1.4.4. Ngày hội Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng

- Ủy ban Hội tỉnh chọn đơn vị huyện Châu Thành làm điểm cấp tỉnh tổ chức Ngày hội. Phối hợp Công ty Cổ phần Chăn nuôi CP Việt Nam tặng 5.000 trứng gà, 1.000 khẩu trang và nhu yếu phẩm; tổ chức thăm, khám cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Hòa Lợi, huyện Châu Thành. Tổng kinh phí thực hiện trên 17 triệu đồng. Đồng thời, chỉ đạo Câu Lạc bộ Thầy thuốc trẻ tỉnh tổ chức khám, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho 35 cụ già neo đơn tại chùa Liên Bửu, xã Hòa Lợi, huyện Châu Thành.

- Chỉ đạo Ủy ban Hội cấp huyện đồng loạt tổ chức Ngày hội vào ngày 17/5/2020 với những kết quả đáng ghi nhận: tổ chức khám, tư vấn, cấp thuốc miễn phí và tặng quà gồm nhu yếu phẩm, tiền mặt và trên 5.000 khẩu trang cho 155 người dân có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn với 41 y, bác sĩ tham gia; tư vấn dinh dưỡng và kiến thức phòng, chống dịch Covid-19 cho 500 học sinh.

1.4.5. Một số hoạt động khác

- Ủy ban Hội tỉnh phối hợp tổ chức Chương trình “Xuân tình nguyện” năm 2020 tại xã đoàn Long Sơn, huyện Cầu Ngang có hơn 100 đoàn viên, thanh niên, thiếu nhi cùng tham dự Chương trình².

- Trong bối cảnh dịch bệnh Covid – 19 đang phức tạp, các cấp bộ Hội đã kết nối, huy động các nguồn lực xã hội hóa tổ chức phát trên 5.000 khẩu trang y tế, khẩu trang vải miễn phí cho người dân, trên 1.500 chai dung dịch rửa tay kháng khuẩn, 100 bánh xà phòng và tờ rơi tuyên truyền khắp các huyện, thị, thành phố và tại trụ sở các cơ quan hành chính; hỗ trợ lực lượng y tế cơ sở phun, xịt thuốc sát khuẩn, khử trùng tại các trường học, khu vực công cộng, xây dựng bồn rửa tay có gắn bảng hiệu tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19. Tham gia các đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ các ngành chức năng thực hiện nhiệm vụ chốt, chặn các điểm trên địa bàn do tỉnh chỉ đạo, tổ chức đo thân nhiệt cho cán bộ, công chức và người dân khi vào khu vực hành chính tập trung của huyện, xã, thị trấn. Vận động các hàng, quán trên địa bàn thực hiện nghiêm chỉ thị 04/CT-UBND ngày 31/03/2020 của UBND tỉnh. Triển khai tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19, khai báo y tế trong đoàn viên thanh niên và người dân trên các kênh thông tin như: website, Facebook của Đoàn, Hội³

² Tặng 10 phần quà cho các Cựu Thanh niên xung phong trên địa bàn huyện Cầu Ngang (mỗi phần quà trị giá 1.000.000 đồng); Hội LHTN Việt Nam tỉnh tặng 10 phần quà cho thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn (mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng). Huyện đoàn Cầu Ngang tổ chức Chương trình “Bữa cơm yêu thương” cho các cụ già neo đơn, tổ chức ra quân thực hiện Chi thị số 15 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy có 40 lực lượng ĐVTN tham gia vệ sinh cảnh quang môi trường,... Tổng kinh phí thực hiện Chương trình trên 50 triệu đồng.

³ **UBH huyện Càng Long:** Phối hợp với Hội phụ nữ tổ chức may và cấp phát 3.550 cái khẩu trang miễn phí và 2.000 tờ rơi tuyên truyền về dịch bệnh cho người dân trên địa bàn xã, thị trấn có 45 lượt đoàn viên tham gia. Tham gia trực đo thân nhiệt cho cán bộ và nhân dân khi ra vào xã, thị trấn có 252 lượt đoàn viên tham gia. Vận động tặng 11 phần quà cho hộ bán vé số tạm nghỉ trong 15 ngày với tổng kinh phí 2,2 triệu đồng; **UBH**

1.4. Thanh niên Việt Nam khỏe thể chất, vững kỹ năng, chủ động hội nhập quốc tế

- Tiếp tục duy trì tốt hoạt động các câu lạc bộ kỹ năng nhằm nâng cao kỹ năng nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội, Đội.

- Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, tuy không tổ chức các hoạt động thể dục thể thao tập trung đông người nhưng ủy ban Hội tỉnh chỉ đạo Ủy ban Hội các cấp khuyến khích HVTN hàng ngày duy trì tập luyện thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe tại nhà, nơi cư trú và các địa điểm phù hợp. Qua đó tăng cường sức khỏe, sức đề kháng đây cũng là một biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

2. Chương trình “Đồng hành với thanh lập thân, lập nghiệp”

- Chỉ đạo các cơ sở Hội thực hiện rà soát nhu cầu HVTN thành lập mô hình phát triển kinh tế để hỗ trợ HVTN tiếp cận nguồn vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội thông qua các mô hình. Trong 6 tháng đầu năm, Ủy ban Hội tỉnh đã phối hợp Tỉnh đoàn, Ngân hàng sách Xã hội tỉnh giải ngân cho 10 thanh niên vay từ Quỹ Quốc gia về việc làm với tổng số tiền là 200 triệu đồng. Đồng thời cũng đã phối hợp tiến hành kiểm tra tình hình vay, sử dụng vốn vay ủy thác từ Ngân hàng chính sách xã hội và nguồn vốn giải quyết việc làm trong thanh niên. Kết quả đa số thanh niên đều sử dụng vốn vay đúng mục đích và đạt hiệu quả cao.

- Các cấp bộ Hội tiếp tục duy trì phong trào tiết kiệm tích lũy, góp vốn xoay vòng trong HVTN để hỗ trợ nhau phát triển sản xuất. Đồng thời phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tạo điều kiện thuận lợi cho thanh niên vay vốn phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần.

3. Chương trình “Xây dựng Hội LHTN Việt Nam vững mạnh”

3.1. Công tác cán bộ Hội

- Tổ chức Hội các cấp tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ Hội có chất lượng. Tổ chức 45 lớp tập huấn về kỹ năng, phương pháp, nghiệp vụ cho cán bộ Hội theo chức danh.

- Tập trung đẩy mạnh công tác đoàn kết tập hợp thanh niên, nhất là thanh niên trên địa bàn dân cư, thanh niên dân tộc, tín đồ tôn giáo và củng cố các CLB, đội, nhóm hoạt động có hiệu quả.

3.2. Công tác Hội viên

- Các cấp bộ Hội tập trung phát triển hội viên mới, chú trọng đến chất lượng hội viên, không chạy theo số lượng; phối hợp chặt chẽ với tổ chức Đoàn trong việc thực hiện chủ trương “1+1” (mỗi đoàn viên, hội viên giới thiệu được ít nhất một thanh niên tham gia Đoàn, Hội). Thực hiện đúng quy định, nguyên tắc, quy trình và thủ tục công nhận thanh niên vào Hội, tổ chức lễ công nhận hội viên mới, hội viên danh dự theo nghi thức Hội.

huyện Cầu Kè: Tham gia hỗ trợ phục vụ vận chuyển thức ăn và các vật dụng thiết yếu cho người bị cách ly tại khu tưởng niệm Nguyễn Thị Út; **UBH thị xã Duyên Hải:** Vận động mạnh thường quân tặng 30 chai nước rửa tay khô và 500 khẩu trang vải cho 50 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bán vé số trên địa bàn phường 1, tổng trị giá 4,5 triệu đồng và 790 khẩu trang y tế tặng người dân trên địa bàn xã Long Toàn, Dân Thành.

- Tổ chức cơ sở Hội các cấp thường xuyên rà soát số liệu thanh niên, số liệu hội viên có mặt tại địa phương để chủ động trong công tác đoàn kết tập hợp thanh niên, phát triển hội viên mới. Trong 06 tháng đầu năm, đã phát triển thêm **965** hội viên. Đồng thời, giảm **1.292** hội viên (*trong đó đi làm ăn xa 309, xóa 653, trưởng thành 330*). Tổng số hội viên đến thời điểm này là **59.383** hội viên.

3.3. Công tác xây dựng tổ chức Hội

- UBH các cấp đẩy mạnh các hình thức tập hợp thanh niên trên mạng mạng xã hội, facebook, zalo... Đặc biệt cập nhật thường xuyên và liên tục tình hình dịch bệnh cũng như các biện pháp phòng, tránh dịch bệnh Covid-19.

- Chỉ đạo Hội LHTN Việt Nam huyện Trà Cú thành lập Chi hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Công ty TNHH Giày da Mỹ Phong với 14 hội viên (trong đó Ban điều hành là 03 anh, chị) và 01 Đội thanh niên tình nguyện cấp huyện thuộc Ủy ban Hội huyện với 60 thành viên để thực hiện các nhiệm vụ tình nguyện ứng phó với các vấn đề thiên tai, dịch bệnh...

- Chỉ đạo các cơ sở Hội tổ chức các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao nhằm phục vụ tốt hơn đời sống văn hoá tinh thần lành mạnh cho thanh niên, đặc biệt là thanh niên dân tộc, tín đồ tôn giáo. Đồng thời, quan tâm tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của HVTN, đặc biệt là vùng có HVTN dân tộc, thanh niên tín đồ tôn giáo để giải quyết những bức xúc kịp thời.

3.4. Củng cố và nâng cao chất lượng tổ chức thành viên tập thể của Hội LHTN Việt Nam

- *Hội Doanh nhân trẻ tỉnh*: tiếp tục tăng cường tập hợp, xây dựng lực lượng doanh nhân trẻ, gắn kết hoạt động doanh nhân trẻ với xây dựng phong trào của Hội, đồng thời đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả đối với yêu cầu phát triển doanh nghiệp và phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Phát huy vai trò của Hội Doanh nhân trẻ trong đồng hành, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp. Tiến hành xây dựng Kế hoạch tổ chức Đại hội lần thứ III.

- *CLB Thầy thuốc trẻ*: Củng cố thành viên và Ban Chủ nhiệm CLB cấp tỉnh, huyện. Tích cực chăm lo, hỗ trợ và phát huy lực lượng thầy thuốc trẻ trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân trước diễn biến của dịch bệnh Covid-19. Tăng cường thực hiện mô hình chăm sóc người dân tại nhà.

3.5. Công tác quốc tế thanh niên

Ủy ban Hội các cấp tiếp tục vận động HVTN tích cực tham gia các CLB Tiếng anh, nhất là thanh niên học sinh, sinh viên, cán bộ, công chức,... Đẩy mạnh tuyên truyền về tình hình đối ngoại của đất nước đặc biệt là các sự kiện quốc tế của thanh niên.

3.6. Công tác kiểm tra, giám sát của Hội

Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc tổ chức học tập, phổ biến Nghị quyết Đại hội Hội các cấp, các chủ trương công tác của Hội LHTN Việt Nam tỉnh trong năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội các cấp.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm

- Năm 2020 là năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội Hội các cấp; kỷ niệm 120 năm Ngày thành lập tỉnh Trà Vinh, chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, đã tạo điều kiện thuận lợi cho Ủy ban Hội các cấp triển khai thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra.

- Sự quan tâm lãnh chỉ đạo, hỗ trợ, tạo điều kiện của các cấp lãnh đạo; sự phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan. Đặc biệt, đã phát huy tinh thần vượt khó, xung kích, tình nguyện, sáng tạo của cán bộ, hội viên, thanh niên từ tỉnh đến cơ sở đã góp phần đạt được những kết quả đáng ghi nhận trong 06 tháng đầu năm.

- Phong trào “*Tôi yêu Tổ quốc tôi*” được các cấp Hội chú trọng, có nâng cao về hình thức tuyên truyền và tổ chức thực hiện tạo ra nhiều hoạt động thiết thực là điều kiện thuận lợi cho thanh niên tham gia rèn luyện và cống hiến.

2. Hạn chế

- Một vài cơ sở Hội chưa tập trung cao trong việc triển khai thực hiện một số hoạt động, việc báo cáo của một số cơ sở đôi lúc chưa kịp thời ảnh hưởng đến việc tổng hợp báo cáo gửi về trên.

- Công tác chỉ đạo, phối hợp tổ chức các hoạt động hỗ trợ thanh niên về nghề nghiệp và việc làm chưa được tổ chức thường xuyên.

- Nội dung, hình thức hoạt động của một số Chi hội ấp, khóm chưa thật sự hấp dẫn, chưa thu hút được HVTN; việc duy trì chế độ họp lệ và các phong trào chưa thường xuyên.

*** Nguyên nhân hạn chế:**

- Trong thời gian qua, do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid-19 nên một số hoạt động phong trào Hội của huyện tạm thời ngừng tổ chức.

- Hoạt động phong trào nâng chất nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh gắn với thực hiện Chỉ thị 15-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy của một số đơn vị còn mang tính hình thức, chưa chú ý đến hiệu quả và sức lan tỏa để phát động người dân cùng tham gia.

- Nội dung, hình thức sinh hoạt chi hội và hoạt động tại một số cơ sở Hội chưa hấp dẫn, số lượng hội viên tham dự sinh hoạt chưa đảm bảo.

III. NHỮNG HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM TRONG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2020

- Tiếp tục tổ chức cho HVTN học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng các cấp. Tập trung thực hiện các hoạt động thiết thực chào mừng đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

- Tiếp tục chỉ đạo các cơ sở Hội tăng cường công tác tuyên truyền cho đoàn viên, hội viên, thanh niên và người dân các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Tiếp tục thực hiện các nội dung trong Hành trình “*Tôi yêu Tổ quốc tôi*” năm 2020 và Chương trình “*San sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch*”.

- Phối hợp với Tỉnh đoàn tổ chức các hoạt động: Chiến dịch Hãy làm sạch biển hưởng ứng Ngày môi trường thế giới 5/6; chiến dịch Thanh niên Tình nguyện hè năm 2020; Lễ thấp nền tri ân các anh hùng Liệt sĩ.

- Tổ chức Họp mặt kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng Thanh niên xung phong.

- Tổ chức các hoạt động: Ngày hội “*Thanh niên với văn hóa giao thông*”; Tổ chức Chương trình “*Thấp sáng ước mơ hoàn lương*”; Tổ chức Cuộc thi viết cảm nhận sách về Bác Hồ; Tổ chức các ngày thứ 7 tình nguyện, ngày chủ nhật xanh gắn với thực hiện Chỉ thị 15 của Tỉnh ủy; Tổ chức chương trình tập huấn về nhiếp ảnh và viết tin; Chương trình giao lưu văn nghệ “*Thanh niên cùng Bolero*” 2020.

- Tổ chức Chương trình “*Tỏa sáng Nghị lực Việt*”, tuyên dương thanh niên tiêu biểu đã vượt qua khó khăn, vượt qua nghịch cảnh, bất hạnh, vươn lên trong cuộc sống.

- Tổ chức Chương trình Kỷ niệm 64 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam gắn hoạt động mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Trà Vinh.

- Tổ chức các hoạt động về khởi nghiệp, lập nghiệp: truyền thông, nói chuyện chuyên đề, tập huấn chuyên sâu, thi tìm kiếm ý tưởng và dự án khởi nghiệp, Ngày hội thanh niên khởi nghiệp, tham quan mô hình,...

- Hội Doanh nhân trẻ tổ chức Đại hội Hội Doanh nhân trẻ lần thứ III.- Tăng cường công tác đoàn kết tập hợp thanh niên vào tổ chức Đoàn, Hội; tập trung phát triển lớp hội viên ưu tú giới thiệu để Đoàn xem xét kết nạp.

- Tham gia các hoạt động khác do cấp trên phát động.

Trên đây là báo cáo công tác Hội và phong trào thanh niên 6 tháng đầu năm 2020 và các hoạt động trọng tâm 6 tháng cuối năm của Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Trà Vinh ./.

TM. BAN THƯ KÝ ỦY BAN HỘI TỈNH

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- VP TW Hội 1,2 (b/c);
- Phòng đoàn thể BDV TU (b/c);
- Ban Thư ký UBH (b/c);
- Thành viên UBH (năm);
- Lưu: UBH.



Võ Minh Nhựt